

ชื่อเรื่อง : การศึกษาผลการจัดกระบวนการเรียนการสอนด้วยเทคนิค Jigsaw วิชาทัศนศิลป์ เรื่องทัศนศิลป์ สะท้อนชีวิต ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ชื่อผู้วิจัย : นายจิตตพันธ์ คุณเวช

ปีการศึกษา : 2565

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลการจัดกระบวนการเรียนการสอนด้วยเทคนิค Jigsaw วิชาทัศนศิลป์ เรื่อง ทัศนศิลป์สะท้อนชีวิต ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ห้อง 3 จำนวน 54 คน โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ ภาคเรียนที่ 1-2 ปีการศึกษา 2565 โดยแบ่งกลุ่มจำนวน 11 กลุ่ม กลุ่มละ 4 - 5 คน

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ (1) แผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ วิชาทัศนศิลป์ ด้วยการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค Jigsaw (2) แบบประเมินทักษะการวาดภาพศิลปะวัฒนธรรมไทย และ (3) แบบประเมินมนุษยสัมพันธ์ในกลุ่ม

วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคิดเป็นค่าร้อยละ และนำมาเปรียบเทียบตามเกณฑ์ที่กำหนด คือ ร้อยละ 70

ผลการวิจัยพบว่า จากการศึกษาผลการจัดกระบวนการเรียนการสอนด้วยเทคนิค Jigsaw วิชาทัศนศิลป์ เรื่อง ทัศนศิลป์สะท้อนชีวิต ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 พบว่า (1) นักเรียนมีคะแนนการวาดภาพหลังจากได้รับการจัดกระบวนการเรียนการสอนด้วยเทคนิค Jigsaw วิชาทัศนศิลป์ เรื่อง ทัศนศิลป์สะท้อนชีวิต ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 18.27 คิดเป็นร้อยละ 91.36 มีคะแนนรายบุคคลระหว่างร้อยละ 80-100 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ คือ นักเรียนได้รับการเรียนโดยใช้การเรียนการสอนเทคนิค Jigsaw มีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนร้อยละ 70 ขึ้นไป ซึ่งเทคนิค Jigsaw ทำให้นักเรียนสามารถบทบาทของงานทัศนศิลป์ในชีวิตและสังคม สามารถอธิบายอิทธิพลของศาสนาที่มีต่องานทัศนศิลป์ในท้องถิ่น อีกทั้งสามารถอธิบายอิทธิพลทางวัฒนธรรมในท้องถิ่นที่มีผลต่อการสร้างงานทัศนศิลป์ อีกทั้งยังสามารถทำงานส่วนรวมด้วยความเต็มใจ ชอบช่วยเหลือผู้อื่นมีน้ำใจและเสียสละ เป็นผู้นำและผู้ตามที่ดีมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมเดี่ยวและกลุ่ม มุ่งมั่นในการทำงาน มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนในกลุ่ม ราบรื่น ยิ้มแย้มแจ่มใส และ (2) หลังจากได้รับการจัดกระบวนการเรียนการสอนด้วยเทคนิค Jigsaw วิชาทัศนศิลป์ เรื่อง ทัศนศิลป์สะท้อนชีวิต ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 พบว่านักเรียนมีคะแนน ประเมินมนุษยสัมพันธ์ในกลุ่ม นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ย 19.54 ระดับคุณภาพอยู่ในระดับดีมาก